



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ตามประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือก
เพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๒ อัตรา โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกสิ้นสุดลงแล้ว ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากข้อมูลของผู้สมัคร
ได้รับรองไว้แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้

๑. ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๕๔๔๒ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย
คือนางสารรุ่งพิทยา คณะช่าง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ (รักษาราชการแทนตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์)

๒. ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ ๑๒๗๙๖ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย
คือนายธนัชชัย พลนวี ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ (รักษาราชการแทนตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการ
สาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์)

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าข้อความ
ที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องเป็นจริง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์
การคัดเลือกตามที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้หมดสิทธิ์
ได้รับการคัดเลือก และให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ไปรายงานตัวเข้ารับการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๒๐ น. ณ ห้องประชุมสุขสำราญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายบรรพต ธีระวัชรวิภาส)

ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ